



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนไม้ไผ่เพื่อป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโคก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนไม้ไผ่เพื่อป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโคก โดยใช้ไม้ไผ่ ๑ ๓ นิ้ว ยาว ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร ใช้ไม้ไผ่จำนวน ๘,๐๐๐ ต้น เริ่มสร้างจากสะพาน คสล.ข้ามคลองนิคม ๒ ไปตามเส้นทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่อบต.นาโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ราคากลาง ๑,๐๖๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  ๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาไม่น้อยกว่า ๕๓๐,๐๐๐.- บาท ผลงานต้องเป็นสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ๘. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
- กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘  
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในวันเดียวกัน

/ระหว่าง.....

ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก หากผู้ซื้อแบบมิได้เข้าร่วมหรือเข้าร่วมแต่มิได้ขอดูสถานที่ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดมิได้

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก โดยในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ) ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นของสอบราคาที่คุณยกรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น ๒

กำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ คุณยกรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น ๒

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.nokhok.go.th](http://www.nokhok.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๘๘๖๑๒๒-๔ ต่อ ๒๑ และ ๒๒ (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๘



(นายไพฑูริย์ มากสัมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก